



เรื่องเล่า...ข่าว ศปท.วท.



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ (โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑-๒) www.ops.go.th/anti-corruption

๐๒/๒๕๕๘

นโยบายการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ที่หอประชุมกองทัพเรือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการสัมมนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รมว.ยุติธรรม และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา อาทิ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฯลฯ



นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” ตอนหนึ่งว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชาติ ถือเป็นหัวใจของโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขั้นที่ 1 และส่งต่อมาสู่โรดแม็ปขั้นที่ 2 หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว โดยจะเห็นว่ามีกำหนดเรื่องการปราบปรามการทุจริตไว้หลายแห่ง และกำหนดเป็นอาณัติ 1 ใน 11 หัวข้อที่จะต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้มีเจตนารมณ์ของการปราบปรามการทุจริตต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแทรกเรื่องทุจริตอยู่ในการปฏิรูปทั้ง 11 หัวข้อ เพราะเรื่องดังกล่าวถือเป็นยาตำแหกรอยู่ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ ดังนั้นการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตของรัฐบาลมีนโยบายที่เด่นชัด 3 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 เรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งระบบราชการที่ต้องมีการพัฒนา เพราะสามเรื่องนี้เป็นสาเหตุการทุจริตมากที่สุด มีการวิ่งเต้นการซื้อขายตำแหน่งจ่ายเงินใต้โต๊ะ ดังนั้นเรื่องการทุจริตจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วน ที่รอช้าไม่ได้ และไม่สามารถทำได้ลำพัง จะต้องระดมความรู้ความคิดความเห็น ทรัพยากร งบประมาณมาร่วมกันขับเคลื่อน พร้อมทั้งมีเป้าหมายแนวทางร่วมกัน ซึ่งจะทำให้กลายเป็นวาระแห่งชาติ เพราะการทุจริตได้ทำลายชื่อเสียงประเทศชาติ ทำลายโอกาสแข่งขันของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ด้านที่ 2 ถือเป็นหัวใจของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต คือ **การระดมสติปัญญา และกำลังทุกภาคส่วนร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชัน** ให้ประสบความสำเร็จ เน้นเครือข่ายพันธมิตร และงบประมาณแบบบูรณาการ โดย คสช. ได้กำหนดงบประมาณ แบ่งออกเป็น 13 ด้าน ให้บูรณาการในเรื่องเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือการปราบปรามทุจริต ซึ่งมีป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน สอดประสานระหว่าง ป.ป.ช. รัฐบาล สาธารณชนและภาคเอกชน ซึ่งทั้งหมดจะต้องจับมือร่วมกันแก้ปัญหา

ด้านที่ 3 การสร้างคุณธรรมธรรมาภิบาล การปลูกฝังความคิดค่านิยมที่ดีให้ประชาชน จากเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องสำนึกถึงการทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ของชาติ และสากล



พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาสังคมไม่ยอมรับกระบวนการปราบปรามทุจริต และกระบวนการทางกฎหมายยุติธรรมที่มักเกิดปัญหาในด้านความล่าช้าในการทำงาน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติให้ได้ ไม่เช่นนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็จะกลายเป็นแค่ตัวอักษร อย่างไรก็ตามรัฐบาลยึดหลักไม่ก้าวก่ายการทำงานขององค์กรอิสระในการดำเนินการตรวจสอบทุจริต โดยรัฐบาลจะจัดตั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งหมดทุกหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต โดยการตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้มีอำนาจในการตรวจสอบ โดยใช้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานอื่น ซึ่งจะทำให้งานด้านการตรวจสอบการทุจริตรวดเร็วขึ้น จากที่แต่เดิมหน่วยงานเหล่านี้มีอำนาจตรวจสอบที่จำกัด

ทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายถูกนำไปเป็นเครื่องมือการทุจริตในระบบราชการ แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำเร็จได้คือ การแก้กฎหมายและการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ส่วนคดีทุจริตจะมีการยืดอายุความหรือไม่ให้อายุความก็กำลังหารืออยู่ นอกจากนี้ศาลก็มีการหารือกันว่าอาจตั้งศาลพิเศษเพื่อดำเนินการกับคดีทุจริตในรูปแบบเดียวกับกฎหมาย อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผล จะต้องเอาคนระดับรัฐมนตรีมาติดคุกให้เป็นตัวอย่างบ้าง ไม่ใช่มีแต่ระดับข้าราชการที่ต้องรับเคราะห์แทน.....
